



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
9 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. ชายเมล็ดพันธุ์กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์, เว็บไซต์ ไทยโพสต์

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึง กรณีข่าวแอบอ้างว่ามีเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์กัญชา พันธุ์ทางกระรอกภูพานเอสที 1 และพันธุ์กัญชาชนิดอื่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์ โดยกรมวิทยาศาสตร์ฯ และเม.เทคโนโลยี ราชชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ออกจำหน่าย ขอชี้แจงว่ากรมวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายที่ร่วมการศึกษาวิจัยพันธุ์กัญชาไทย ยังไม่มีการจำหน่ายหรือแจกจ่ายเมล็ดและกิ่งพันธุ์แต่อย่างใด ซึ่งเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์ขณะนี้ไว้สำหรับการศึกษาวิจัย สำหรับการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์จะดำเนินการแจกจ่ายได้ เมื่อมีการขึ้นรับรองพันธุ์พืชเรียบร้อยแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ch7), เพจชมรมแพทย์ชนบท

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ พบการโฆษณาขายช่อดอกผ่านทางเฟซบุ๊กนับ 100 เพจที่ขายช่อดอกกัญชา แม้กัญชาจะ ปลดล็อกจากยาเสพติด แต่ช่อดอกกัญชา ยังคงเป็นยาเสพติด เพราะมีสาร THC เกิน 0.2% รวมทั้งตั้งคำถามต่อรัฐบาลและสธ. ดังนี้ 1.การขายออนไลน์เช่นนี้ทำได้หรือไม่ และถูกกฎหมายหรือไม่ 2. นี่คือการตั้งใจของนโยบายกัญชาเสรีที่อ้างกัญชาทางการแพทย์ใช่หรือไม่ 3. หากตามกฎหมายทำไม่ได้ และไม่ตรงตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ แล้วเป็นหน้าที่ใครในการจับกุมหรือ ดำเนินการทางกฎหมาย 4. หรือแท้จริงยังไม่สามารถจับกุมได้ เพราะยังเป็นช่องโหว่ของกฎหมาย 5. รัฐบาลและ สธ. จะดำเนินการต่อกรณีขายออนไลน์ในลักษณะนี้ได้อย่างไร หรือจะละเลยปล่อยไว้แบบนี้ ขอให้ชี้แจงประชาชนโดยด่วน ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนพร้อมสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนกัญชาเพื่อสันทนาการ

2. ศูนย์การสกัดกัญชา และกัญชงต้นแบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ), เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ)

- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดตั้งศูนย์การสกัดกัญชาและกัญชงต้นแบบ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาการผลิตสารสกัด กัญชงที่มีสารแคนนาบินอยด์ปริมาณสูง สามารถนำไปใช้เป็นตัวเติมในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางต้นแบบจากกัญชง ได้แก่ ผงโรยข้าว กัญชงสูตรต้มยำ แคปซูลกาแฟผสม สารสกัดกัญชง และเซรั่มบำรุงผมผสมสารสกัดกัญชง ในปีงบประมาณ 2566 มีแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ฯ ได้แก่ ชาหมัก คอมบูชาผสมสารแคนนาบินอยด์ ครีมนักเก็ตที่มีสารแคนนาบินอยด์ สูตรเป็นมิตรต่อปะการัง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเป็น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสารสกัดที่มีคุณภาพ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน


- สถานการณ์ในประเทศ 9 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,191 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,665,347 ราย เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิตสะสม 32,503 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,327 ราย รักษาหายสะสม 4,618,939 ราย ยังรักษาอยู่ 13,905 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 612,512,978 (+70,881) ราย 6,512,199 (+88) ราย รักษาหาย 590,336,270 (+99,721) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. มอปลั๊กและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คณะผู้เชี่ยวชาญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ), เว็บไซต์ ไทยรัฐ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่คณะผู้เชี่ยวชาญ อากาศไม่พึงประสงค์ ภายหลังจากได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) จากวัคซีนโควิด 19 โดยแต่งตั้งอาจารย์แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการฉีดวัคซีน ทั้งระดับส่วนกลางและเขต ข้อมูล ถึงวันที่ 5 ก.ย.2565 มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง 7,597 เหตุการณ์ มีการประชุมเพื่อพิจารณาเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ 97 ครั้ง พบกว่าร้อยละ 60 เป็นเหตุการณ์ร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน และประมาณร้อยละ 0.8 เป็นเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแพ้ที่ไม่รุนแรง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. การฉีดวัคซีนโควิดในเด็ก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ได้ลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์จากกลุ่มแอสตราเซนดกา 3 ล้านโดส กับบ.ไฟเซอร์ ประเทศไทยเพื่อใช้ฉีดเด็กอายุ 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี โดยฉีด 3 เข็มต่อคนหลังฉีดเข็มที่ 1 จะเว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์แล้วฉีดเข็มที่ 2 แล้วเว้นอีก 8 สัปดาห์ จึงฉีดเข็มที่ 3 โดยส่งมอบล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส ภายในเดือน ต.ค. - ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ม.มทิตล กล่าวถึง ครม. เห็นชอบการปรับเปลี่ยนสัญญาการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี จำนวน 3 ล้านโดส ได้หรือกับ สธ. ถึงกำหนดการส่งมอบวัคซีนให้ประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนได้ในเดือนตุลาคม 2565 สำหรับความจำเป็นการในรับวัคซีนโควิดของเด็กเล็กเพื่อป้องกันอาการรุนแรงรวมถึงภาวะ MIS-C</p> <p>3. WHO ยืนยันโควิดไม่ใช่โรคฤดูกาล สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ไทยรัฐ - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โปสตรศรจากการประชุมสัมมนาขององค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าโลกยังอยู่ในภาวะ Circulating Pandemic หรือการระบาดทั่วโลก โดยมีอิทธิพลจากสายพันธุ์ไวรัสที่เปลี่ยนแปลง ขณะนี้โควิดยังไม่ใช่โรคตามฤดูกาลการจะผ่านพ้นภาวะระบาดทั่วโลก ไปสู่โรคติดเชื้อทางเดินหายใจธรรมดาตามฤดูกาลได้ จำเป็นต้องควบคุมโรคให้การติดเชื้อใหม่แต่ละวันลดลงหรือไม่ได้ทำให้คนป่วยรุนแรงเสียชีวิตมากไปกว่าโรคธรรมดา</p> <p>4. ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ในการใช้ยา Favipiravir สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, TNN) เพจ Thira Woratanarat -รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาฯ โปสตรศรระบุว่า คณะวิจัยจากสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ผลการวิจัย ในวารสารการแพทย์โรคติดเชื้อระดับโลก Clinical Infectious Diseases เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม มีกลุ่มควบคุม โดยทำแบบสหสถาบัน 27 แห่ง ในอเมริกา 7 แห่ง ในเม็กซิโกอีก 7 แห่ง ในบราซิลในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ 1,187 คนที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง และศึกษาประสิทธิผลของยา Favipiravir เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอก ผลสรุปจากการวิจัย คือ กลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการน้อยถึงปานกลางที่ได้รับยา Favipiravir มีผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้ยาหลอก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, Thebangkokinsight) -นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โปสตรศร ผลงานวิจัยในวารสาร Clinical Infectious Diseases เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 พบยา Favipiravir ไม่แตกต่างจากยาหลอก ไม่ช่วยทำให้อาการของโรคโควิดดีขึ้น ไม่ลดความรุนแรงของโรค ไม่ลดการป่วยหนักเข้าอนในรพ. ไม่ลดจำนวนไวรัสในร่างกาย แต่คนที่กิน Favipiravir มีกรดยูริกสูงขึ้นถึง 19.9% เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก 2.8% ทั้งนี้ ถึงเวลาที่ไทยควรหยุดใช้ยา Favipiravir ในการรักษาโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ยา Molnupiravir ปัจจุบันราคาไม่แพงกว่ายา Favipiravir รวมถึงยา Molnupiravir และยา Paxlovid ซึ่งมีหลักฐานพิสูจน์ลดความรุนแรงของโรค ลดการเข้าอนในรพ. อภ.ควรเลิกผลิต นำเข้ายา Favipiravir และไม่ควรถูกส่งยา Favipiravir ให้ร้านขายยาและรพ.อีก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, pptv) -ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. โปสตรศร ที่มวิจัยในสหรัฐอเมริกาเก็บข้อมูลในผู้ป่วยโควิดที่เข้าจริงและยาหลอก รวมถึงพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างในผลการรักษา พร้อมคำแนะนำไม่ควรใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เปิดการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย</p>	-
<p>โรคปอดอักเสบ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., topnews, sondhitalk, tnn, thailandplus) - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนโรคปอดอักเสบ สามารถเกิดได้กับทุกช่วงอายุ หากเกิดในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี มักจะมีความต้านทานโรคต่ำ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ และหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการ ไข้สูง อ่อนเพลีย หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอก ให้รีบมาพบแพทย์ทันที เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้อง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ติดอาวุธทางปัญญาให้ยู อสม.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.สุเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. หนุนแนวทางและสื่อประชาสัมพันธ์ติดอาวุธทางปัญญาให้ยู อสม. พลังเยาวชนจิตอาสา เป็นกระบอกเสียงบอกต่อความรู้ป้องกันผิวดาขลิ้งด้วยสุขภาพวิถีผ่านสื่อต่างๆ ให้แก่เพื่อน ครอบครัว และชุมชน</p>	-
<p>อันตรายจากเห็ดพิษ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporters, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง กินเห็ดป่าช่วงหน้าฝน เน้นกินเห็ดที่คุ้นเคย ได้คุณค่าทางโภชนาการ หลีกเสี่ยงเก็บ ซื้อ กินเห็ดที่ไม่รู้จัก อาจมีพิษอันตรายถึงชีวิต พร้อมวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยให้เตรียมน้ำอุ่นผสมผงถ่าน activated charcoal แล้วดื่ม 2 แก้ว ซึ่งแก้วแรกให้ล้วงคอให้อาเจียนออกมาเสียก่อน แล้วจึงดื่มแก้วที่ 2 แล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมาอีกครั้ง ไม่ควรใช้ไข่ขาวดิบจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยท้องเสียเพิ่ม หรือติดเชื้อมากขึ้น จากนั้นให้รีบพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที และแจ้งประวัติการกินเห็ดโดยละเอียด พร้อมนำตัวอย่างหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วย เพื่อรับการรักษาได้อย่างถูกวิธี</p>	-
<p>ดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงหน้าฝน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำช่วงหน้าฝน พ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าดูแลสุขภาพเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด พร้อมคุมเข้มสุขอนามัยเมื่อต้องไป โรงเรียน และหมั่นสังเกตอาการของเด็ก หากพบป่วยเป็นไข้หวัดให้หยุดเรียนจนกว่าร่างกาย แข็งแรงปกติ</p>	
<p>การปนเปื้อนสารอะครีลาไมด์ในกาแฟแก้ว</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, newtv, mcot, thailandplus)</p> <p>- อย. เผย ตามที่มีข่าวตรวจพบการปนเปื้อนสารอะครีลาไมด์ในกาแฟแก้ว 12 ยี่ห้อ และกาแฟสำเร็จรูป 15 ยี่ห้อ ในปริมาณที่แตกต่างกันซึ่งพบปริมาณสูงสุดที่ 954.47 มก./กก.และเกินเกณฑ์ของสหภาพยุโรปนั้น เป็นค่าอ้างอิงเทียบเคียงเพื่อควบคุมปริมาณที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหารเท่านั้น ยังไม่มีข้อมูลรายงานอันตรายของสารอะครีลาไมด์ในมนุษย์ที่ชัดเจนสำหรับคนปกติสามารถดื่มกาแฟได้ 2-3 แก้ว/วันโดยไม่เกิดอันตราย ทั้งนี้ สารอะครีลาไมด์จะถูกกำจัดออกจากร่างกายภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงครึ่งทางปัสสาวะ จึงไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการสะสมหรือเกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว แม้ผู้บริโภคจะดื่มกาแฟเป็นประจำ</p>	
<p>พลังชุมชนป้องกันฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์, เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- สสส. ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเสวนาออนไลน์ "พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนไทย" โดยมีกรมสุขภาพจิต และภาคีเครือข่าย ร่วมวงเสวนา เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ในวันที่ 10 กันยายน ซึ่งพบอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด ด้านแพทย์ระบุอีก 10 ปี ปัญหาสุขภาพจิตแห่งชาติโรคไม่ติดต่อทั้งหมด สร้างความสูญเสียขึ้นเป็นอันดับ 1 พร้อมชู อบอุ่น ผักไหม จ.ศรีสะเกษ ชุมชนต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพจิต</p>	
<p>สังเกตพบการแบนบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นายมาริช ภิรมย์วัฒน์ ผู้แทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาขาดควันยาสูบ "ECST" และแอดมินเพจ "บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร" ขอบคุณนายคา ที่สั่งการให้กระทรวง พณ.-สธ.-กค. และกรมสรรพสามิต ทบทวนการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ถือเป็นสัญญาณดี เห็นถึงการเปิดรับฟังเสียงของปชช.อย่างรอบด้านมากกว่ารับฟังข้อมูลจากนักวิชาการและแพทย์บางกลุ่มฝ่ายเดียว ไทยแบนบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้ว 8 ปี แต่คนใช้เพิ่มขึ้นกว่า 600% และรัฐบาลยังไม่อาจป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนได้ ขณะที่มีการลักลอบซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น</p> <p>- นายอาสา ศาลิคุปต์ อีกหนึ่งตัวแทน ECST กล่าวว่า ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าถูกจัดให้เป็นสินค้าถูกกฎหมายและมีมาตรการควบคุมกว่า 70-80 ประเทศ เชื่อว่าการปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้าและควบคุมตามกฎหมายจะเกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบ กำกับดูแลง่ายกว่าปล่อยให้เติบโตอย่างในปัจจุบัน และยังช่วยเพิ่มรายได้ภาษี หวังว่าข้อสั่งการนายคา จะทำให้พิจารณารอบด้านและเป็นธรรมเช่นเดียวกับที่ดำเนินการเรื่องกัญชาและกระท่อม</p>	
<p>อุปสรรค-ข้อเสนอแนะการบริการผู้บำบัดการติ่มสุรา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- ผู้เขียนอ้างอิงถึงผลการศึกษาหัวข้อ "การเข้าถึงบริการดูแลผู้มีปัญหาการติ่มเครื่องติ่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง" จัดทำโดย ดร.รุ่งนภา คำผาง และคณะ ซึ่งผลการศึกษาพบอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ระบบอภิบาลยังไม่เข้มข้น โดยตัวชี้วัดเน้นที่การรักษา ขาดแผนบูรณาการทั้งแผนงานและการส่งต่อผู้รับบริการบำบัด ขาดงบประมาณจูงใจ ปัญหาจากการตีความเนื่องจากการตีตราถูกตีความเป็นการติดสารเสพติด จึงไม่อาจเบิกในการเข้ารับบริการบำบัดได้ ผู้บำบัดมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบำบัด มองว่าระบบส่งต่อยุ่งยาก และสังคมยังมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้รับบำบัด โดยเสนอแนะควรขับเคลื่อนให้การคัดกรองไปอยู่ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ผลักดันให้มีการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ติดตามตัวชี้วัด ทั้งการคัดกรองและบำบัดในระเบียบการตรวจราชการ และในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ จัดสถานบริการที่เป็นมิตร และลดการตีตราผู้ติดเชื้อ	